

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมนูญ ไพรเกาะ	ประธานสภา อบต.	มนูญ ไพรเกาะ	
๒	นายณรงค์ จาเกาะ	รองประธานสภา อบต.	ณรงค์ จาเกาะ	
๓	นายอมร ทือเกาะ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	อมร ทือเกาะ	
๔	นายบุญเกื้อ กิ่งกุ่มกลาง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	บุญเกื้อ กิ่งกุ่มกลาง	
๕	ร้อยตรีสมพงษ์ พิพิธภัณฑ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	สมพงษ์ พิพิธภัณฑ์	
๖	นางดวงทิพย์ เกิดนอก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ดวงทิพย์ เกิดนอก	
๗	นายโสภณ ศรีสันเทียะ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	โสภณ ศรีสันเทียะ	
๘	นายสุเทพ ทือเกาะ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	สุเทพ ทือเกาะ	
๙	นายจิรพัฒน์ หวังแนวกลาง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	จิรพัฒน์ หวังแนวกลาง	
๑๐	นายสมชาย แยมศิลา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	สมชาย แยมศิลา	
๑๑	นายจักรินทร์ กองทุ่งมน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	จักรินทร์ กองทุ่งมน	
๑๒	นายชูชาติ พงศภัคโยธิน	เลขานุการสภา อบต.	ชูชาติ พงศภัคโยธิน	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวัชรพล จอนเกาะ	นายก อบต.บ้านเกาะ	วัชรพล จอนเกาะ	
๒	นายวีรยุทธ์ รองในเมือง	รองนายก อบต.	วีรยุทธ์ รองในเมือง	
๓	นายเจน วรรณบวร	รองนายก อบต.	เจน วรรณบวร	
๔	นายนิกร คณิตจักร	เลขานุการนายก อบต.	นิกร คณิตจักร	
๕	นายปฏิวัติ นวมโคกสูง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑	ปฏิวัติ นวมโคกสูง	
๖	นายถาวร พุ่มเกาะ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓	ถาวร พุ่มเกาะ	
๗	นางสาวปฐพร ยนจอหอ	รองปลัด อบต.	ปฐพร ยนจอหอ	
๘	นางพัทธนันท์ พรหมในเมือง	ผอ.กองคลัง	พัทธนันท์ พรหมในเมือง	
๙	นางมณีนุช สุปัญญาเดชา	ผอ.กองช่าง	มณีนุช สุปัญญาเดชา	
๑๐	นางสาววรัญญา รักนา	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	วรัญญา รักนา	
๑๑	นางสาวแสงโสม พิศเกาะ	ผช.ผญ.บ้านหมู่ที่ ๕	แสงโสม พิศเกาะ	
๑๒	นายนิวัฒน์ อุดมมะดัน	ประธาน อสม.ตำบลบ้านเกาะ	นิวัฒน์ อุดมมะดัน	
๑๓	นายสังวร เจาเกาะ	ผช.ผญ.บ้านหมู่ที่ ๑	สังวร เจาเกาะ	
๑๔	นางพัชรีย์ ปรียาภรณ์มารวิช	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	พัชรีย์ ปรียาภรณ์มารวิช	

/เมื่อที่ประชุม...

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุม วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ มีสมาชิกอยู่ในตำแหน่ง ๑๑ คน มาประชุม ๑๑ คน ไม่มา - คน ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระประชุม เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประธานสภาฯ มอบฝ่ายเลขานุการ สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมได้ฟังอีกครั้งหนึ่ง

เลขานุการ (สรุปรายงานการประชุม)

ประธานสภาฯ ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้ส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้วนั้น มีข้อความใดที่ฝ่ายเลขานุการฯ บันทึกไม่ถูกต้องหรือไม่ หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งในที่ประชุม (ทิ้งช่วงเวลาเล็กน้อย) หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไข ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ

ที่ประชุม - เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ ๔** ญัตติเพื่อพิจารณา

๔.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง

นายก อบต. ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ มีความประสงค์จัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มแสงสว่างบนท้องถนนให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรไป-มา และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ จึงมีความจำเป็นขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

/กองช่าง...

กองช่าง จำนวน 490,000 บาท

ด้าน/แผน/งาน งาน/หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ก่อนโอน	โอนเพิ่ม	โอนลด	คงเหลือ	หมายเหตุ
<b>โอนเพิ่ม</b> กองช่าง <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b> <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b> <b>งานไฟฟ้าถนน</b> <b>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> <b>ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง</b> <b>สาธารณูปโภค</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ บริเวณปากทางเข้าซอย 3 บ้านเกาะ หมู่ที่ 1	00240 00242 54200000 54210000	-	-	490,000.00	-	490,000.00	โอนมา ตั้งเป็น รายการ ใหม่
<b>โอนลด</b> กองช่าง <b>ด้านเศรษฐกิจ</b> <b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b> <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ</b> <b>โยธา</b> <b>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> ประเภท รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ และควบคุมงาน เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อจ้าง ออกแบบ จ้างควบคุมงานให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งก่อสร้าง เช่น วิศวกร สถาปนิก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	00310 00311 54200000 5421200	500,000.00	500,000.00	-	490,000.00	10,000.00	

**ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความ กรณีที่มีการผิดพลาด  
เล็กน้อยด้านธุรการ เช่น การสะกดผิด พิมพ์ตก หล่น เป็นต้น ซึ่งไม่ทำให้  
งบประมาณเปลี่ยนแปลงไป**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

/เลขานุการ...

**เลขานุการสภาฯ**

**ข้อกฎหมาย**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

“ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

**ประธานสภาฯ**

ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอรายละเอียดในการขออนุมัติโอนและแก้ไขค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใด และประสงค์จะอภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ หากไม่มี ผนขอมติที่ประชุม

**มติที่ประชุม**

- เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภา)

(พักประมาณ ๑๐ นาที)

**๔.๒ ขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี (กรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพัน)**

**ประธานสภาฯ**

**ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง**

**นายก อบต.**

สืบเนื่องจากวาระที่ผ่านมา และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการ แต่เนื่องด้วยปัจจุบันใกล้สิ้นปีงบประมาณซึ่งเป็นรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน (ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัค) แต่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินในโครงการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ จึงได้ดำเนินการกันเงินไว้เพื่อเบิกเหลื่อมปี กรณีไม่ก่อนนี้ผูกพัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	กอง/แผน/งาน	หมวด/ประเภท/รายการ	จำนวนเงินที่ขอกัน	หมายเหตุ
1	กองช่าง <u>แผนงานเคหะและชุมชน</u> <u>งานไฟฟ้าถนน</u> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง โซล่าเซลล์ บริเวณปากทางเข้าซอย 3 บ้านเกาะ หมู่ที่ 1	490,000.00	โอนงบประมาณครั้งที่ 16 มติที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563

รวม ๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความ กรณีที่มีการผิดพลาดเล็กน้อยด้านธุรการ เช่น การสะกดผิด พิมพ์ตก หล่น เป็นต้น ซึ่งไม่ทำให้งบประมาณเปลี่ยนแปลงไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เลขานุการสภาฯ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน

“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม”

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอรายละเอียดในการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปีกรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๑ รายการ นั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใด และประสงค์จะอภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสภาฯ

ท่านนายกฯ มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายก อบต.

๑. ปัจจุบันนี้เป็นหัวของการขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่ง อบต.บ้านเกาะ ได้ประกาศขยายเวลาไปแล้ว ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุก ๆ ท่าน ได้ทราบ เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในเขตพื้นที่ของตนเองได้รับทราบ และเชิญชวนให้ทุกคนได้เข้ามาชำระภาษีให้ตรงตามที่กำหนด

๒. ต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ที่ได้พิจารณาผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นในการพัฒนาต่าง ๆ อาจจะมีผลกระทบบ้างอันเนื่องจากรายได้ที่เราสามารถจัดเก็บได้น้อยลงในส่วนจากรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้ก็น้อยลงเช่นเดียวกัน แต่ก็พยายามดำเนินการให้เป็นไปตามแผน

๓. ขณะนี้ อบต.บ้านเกาะ ได้ประกาศขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งปัจจุบันมีผู้สมัครอยู่ ๑ คน แต่เรามีความต้องการจำนวน ๒ คน จึงได้มีการประกาศขยายเวลารับสมัคร โดยสามารถสมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รองวีระยุทธี  
รองนายก อบต.

๑. เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกไผ่ขนาย เนื่องจากได้มีการยุบรวมโรงเรียนและยกเลิกสถานศึกษา ทั้งนี้ทาง อบต.ได้แจ้งไปว่ามีความต้องการใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านโคกไผ่ขนาย เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของตำบล และ ทางผู้นำท้องถิ่นก็จัดทำเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ หากเราไม่แจ้งความประสงค์ไปอาจจะจะมีหน่วยงานอื่นมาขอใช้สถานที่แทนซึ่งเบื้องต้นในการขอใช้สถานที่ในเขตพื้นที่เรา ก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากทางด้านผู้นำและเจ้าของพื้นที่ก่อน

๒. ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานกฐินวัดสระบัวผือ

๓. เนื่องจากได้รับการประสานจาก ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการออกดูพื้นที่น้ำท่วมหมู่ที่ ๔ และ เส้นหลังมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ซึ่งเป็นโครงการไทยเข้มแข็ง ซึ่งไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. หากจะเข้าไปดำเนินการก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นขอความร่วมมือจากผู้นำหมู่ที่ ๔ ได้ดำเนินการเรื่องของหนังสือต้นเรื่องเกี่ยวกับถนนเส้นดังกล่าว(ไทยเข้มแข็ง) หากยังไม่ได้ ก็ต้องดำเนินการประชาคมหมู่บ้านควบคู่ไปด้วย เพื่อที่จะได้ให้ อบต.สามารถเข้าไปดำเนินการต่อได้

นายบุญเกียรติ  
ส.อบต.หมู่ที่ ๒

แจ้งถนนช่วงทางโค้งเซ็นทรัล ชำรุดเป็นหลุมใหญ่ หากปล่อยไว้อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้

ร.ต.สมพงษ์  
ส.อบต.หมู่ที่ ๓

แจ้ง มีรถดินนำดินมาถมในพื้นที่ ซึ่งมีดินหล่นบนพื้นถนน ฝากให้ อบต.ดำเนินการด้วย

นายมนูญา  
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

ในส่วนของหมู่ที่ ๔ ก็เช่นกัน มีรถดินนำดินมาถมในเขตพื้นที่ ฝากให้ อบต.ช่วยดำเนินการด้วย

ประธานสภา

ถามสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนว่ามีผู้ใดมีเรื่องอื่น ผมขอปิดประชุม (จึงสั่งปิดประชุม)

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๑๕ น.

/(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ) ชูชาติ พงศภัคโยธิน ผู้จัดรายงาน  
(นายชูชาติ พงศภัคโยธิน) การประชุม  
เลขานุการสภา อบต.บ้านเกาะ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ประชุมพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ณรงค์ จาเกาะ ประธานกรรมการ  
(นายณรงค์ จาเกาะ)  
สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ) จักรินทร์ กองทุ่งมน กรรมการ (ลงชื่อ) ไสภณ ศรีสันเทียะ กรรมการ  
(นายจักรินทร์ กองทุ่งมน) (นายไสภณ ศรีสันเทียะ)  
สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ ๖ สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ ๔

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) มนูญ ไพเราะ ผู้รับรองรายงาน  
(นายมนูญ ไพเราะ)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ